

## บทที่ 4 บทสรุป

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนับเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน ระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คือ การส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ แผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดต้องจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับทุกภาคส่วนที่อยู่ในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ) ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม จะทำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านความเห็นพ้องต้องกันจากภาคส่วนดังกล่าว และสามารถกำหนดทิศทางพัฒนาของตนเองที่สอดคล้องกันศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดรวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนแผนงาน/โครงการด้วย ซึ่งจะพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตของพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันทั่วประเทศ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 จะต้องประกอบด้วยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการสร้างภาคีแห่งการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการสร้างพันธมิตรความร่วมมือกัน โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องมีการประสานงานและสร้างพันธมิตรเครือข่าย ทั้งภาครัฐกิจ เอกชน องค์กรประชาสังคม/ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมสนับสนุนหรือร่วมลงทุน และเป็นเจ้าภาพการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการภายในจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีลักษณะบูรณาการเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม และต้องสร้างโอกาสและเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการชี้แจงและประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันให้แผนพัฒนาทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดประสบผลสำเร็จในที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำไปสู่การเป็นแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน และผู้นำภาคประชาสังคมที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดจะต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตน และร่วมกันสร้างพันธมิตรความร่วมมือกันในการดำเนินงานด้วย

2. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ให้สามารถรองรับกับการวางยุทธศาสตร์ ให้สามารถบริหารงานและแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนาได้

3. การให้ความสำคัญกับระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์หรือมองเห็นโอกาสและการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต